

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ KHÓA XXI – NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa : - Các Đ/c Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả, Lãnh đạo phường và lãnh đạo các khu phố phường Mông Dương

- Các ông các bà, cô bác và toàn thể hội nghị.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khoẻ tới các Đ/c Lãnh đạo, các ông, bà, cô bác và toàn thể hội nghị mạnh khoẻ - Thành đạt - Hạnh phúc.

Về với Hội nghị này cho phép tôi được trình bày về bản thân :

Tôi là : Trần Thị Hà - Sinh ngày 22/07/1983

Quê quán: xã Tân Lễ - huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình

Thường trú: tổ 3 – khu 1A – phường Cẩm Trung – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Chức vụ: Công chức tài chính kế toán UBND phường Mông Dương

Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố khóa 21 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính thưa hội nghị! Được sự quan tâm của Chính quyền, MTTQ và khối chuyên môn cơ quan phường Mông Dương đã giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố khóa 21 nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được ủy ban MTTQ thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, của gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Cấp ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ, cử tri và nhân dân phường Mông Dương.

Kính thưa hội nghị! Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND thành phố khóa XX, đã luôn đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo dân chủ, thực chất và hiệu quả, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đóng góp quan trọng và hiệu quả vào sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố khoá XX đã tổ chức 22 kỳ họp, trong đó có 12 kỳ họp thường lệ, 10 kỳ họp chuyên đề; ban hành 154 Nghị quyết, với sự thống nhất cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó có 80 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư công; 47 Nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 4 Nghị quyết thông qua các quy hoạch trọng điểm và 23 Nghị quyết về các vấn đề khác. Hoạt động giám sát được HĐND thành phố duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với 44 chương trình giám sát, 23 chương trình khảo sát, bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, có trọng tâm,

trọng điểm, thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh của HĐND thành phố trong việc đi "đến cùng" vấn đề được giám sát, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND thành phố cũng có nhiều đổi mới, hướng tới cơ sở, góp phần nắm bắt, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới HĐND và các cơ quan chức năng.

Vì vậy, tôi cũng ý thức được rằng HĐND thành phố nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Kính thưa hội nghị! Tuy bản thân tôi không phải là công dân sinh sống trên địa bàn phường Mông Dương, nhưng với sự phân công của tổ chức tôi được điều động làm việc tại UBND phường Mông Dương đây là một vinh dự của bản thân tôi khi được cống hiến sức lao động của mình trên một vùng đất mới.

Kính thưa hội nghị. Là Đại biểu HĐND tức là trở thành cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước, vì vậy nếu trúng cử tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng cử tri phường Mông Dương trong công cuộc phát triển của địa phương bằng những việc làm cụ thể sau:

- **Thứ nhất:** nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt, những vấn đề nổi cộm bức xúc của địa phương với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm

- **Hai là :** Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

- **Ba là:** Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương

+ **Bốn là** : Để làm tròn trách nhiệm của một công chức nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn Ủy ban MTTQ đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!

Cầm phả, ngày 3 tháng 5 năm 2021
Người viết chương trình



Trần Thị Hà